



10 เป้าหมายปีใหม่ 2568 New Year's Resolutions 2025 ด้านการเงิน

20 เป้าหมายปีใหม่ 2568 New Year Resolution 2025 ด้านการเงิน

1. สร้างหรือปรับปรุงงบประมาณของคุณ

ยังไม่มีงบประมาณใช้ไหม? ปีใหม่เป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มต้นสิ่งนี้ เพราะงบประมาณที่ชัดเจนคือรากฐานสำคัญของการวางแผนการเงินที่ดี ลองใช้เวลาในการทำรายการรายได้อะไรทั้งหมดของครัวเรือนและค่าใช้จ่ายประจำเดือน จากนั้นปรึกษากับครอบครัวเพื่อหาวิธีลดค่าใช้จ่าย และหากคุณมีงบประมาณอยู่แล้ว ให้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณในตอนนี้

2. เปิดบัญชีธนาคารที่เหมาะสมที่สุด

บัญชีออมทรัพย์แต่ละประเภทไม่ได้เหมือนกัน ดังนั้น การเลือกบัญชีที่เหมาะสมกับแต่ละวัตถุประสงค์จึงมีความสำคัญ สำหรับความต้องการระยะสั้น บัญชีออมทรัพย์ทั่วไปหรือบัญชีเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปรอาจเป็นตัวเลือที่ดีที่สุด แต่สำหรับเป้าหมายระยะยาว ลองพิจารณาบัญชีเกษียณอายุส่วนบุคคล (IRA) ซึ่งมีการเติบโตแบบเสถียร การเปิดบัญชีธนาคารที่ต่างกันสำหรับเป้าหมายที่แตกต่างกันจะช่วยให้คุณจัดการเงินของคุณได้อย่างเป็นระบบและติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น

3. สร้างกองทุนฉุกเฉิน

ชีวิตไม่แน่นอน อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ เช่น รถเสีย หมดคำร์รักษาพยาบาล หรือตกงาน การออมเงินสำรองไว้ 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายประจำในบัญชีออมทรัพย์ที่ผลตอบแทนสูง จะช่วยให้คุณพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้

4. ออมเงินโดยอัตโนมัติ

กำจัดความลังเลในการออมเงินไปซะ! ลองตั้งค่าการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากเดินสะพัดไปยังบัญชีออมทรัพย์ทุกครั้งที่ได้รับเงินเดือน การทำเช่นนี้ทำให้การออมกลายเป็นนิสัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ต้องหาข้ออ้างใดๆ อีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น โปรแกรม Saving Cents ของ Academy Bank ที่ช่วยให้คุณออมเงินได้ง่ายขึ้น เพียงแค่ปิดเศษยอดซื้อด้วยบัตรเครดิตและโอนเศษเงินที่เหลือเข้าบัญชีออมทรัพย์

5. ตรวจสอบและปรับปรุงคะแนนเครดิตของคุณ

คะแนนเครดิตเปรียบเสมือนใบรายงานผลทางการเงินของคุณ ควรหมั่นตรวจสอบ! เริ่มจากตรวจสอบรายงานเครดิตของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาด ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณได้บ่อยและอาจส่งผลเสียต่อคะแนนของคุณ จากนั้นชำระหนี้ที่มีอยู่และรักษาอัตราการใช้เครดิตให้อยู่ต่ำกว่า 30% เพื่อเพิ่มคะแนนของคุณ และสุดท้าย จ่ายเงินตรงเวลา นี่เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มคะแนนเครดิตของคุณ

6. ชำระหนี้บัตรเครดิตให้หมด

หนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงเป็นอุปสรรคต่อการออมเงิน สิ่งสำคัญคือการเร่งชำระหนี้บัตรเครดิตให้หมด โดยสามารถเลือกใช้หนึ่งในสองวิธี ได้แก่ วิธีลูกหิมะ (Snowball Method) ซึ่งเริ่มจากการชำระหนี้ที่มีจำนวนน้อยที่สุดก่อน หรือ วิธีหิมะถล่ม (Avalanche Method) ซึ่งเน้นการชำระหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน

7. หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ใหม่

เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ให้พยายามชำระด้วยเงินสดหรือเงินออมที่มีอยู่แทนการก่อหนี้ใหม่ ลองถามตัวเองว่า “ฉันจำเป็นต้องมีสิ่งนี้จริงๆ หรือไม่ หรือฉันสามารถออมเงินเพื่อซื้อมันได้แทน?” หากจำเป็นต้องกู้ยืม

ให้พิจารณาเงื่อนไขการกู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยอย่างรอบคอบ เพื่อลดภาระทางการเงินในระยะยาว

8. ยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ไม่จำเป็น

บริการสตรีมมิง สมาชิกฟิตเนส นิตยสารที่คุณไม่เคยอ่าน ค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวนมากของคุณมักมาจากบริการที่เราแทบไม่ได้ใช้! ที่จริงแล้ว ครอบครัวยุคใหม่ใช้จ่ายเงินไปกับการสมัครสมาชิกที่ไม่ได้ใช้เกิน 32 ดอลลาร์ต่อเดือน! ลองตรวจสอบการสมัครสมาชิกที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ของคุณ และยกเลิกสิ่งที่ไม่ได้ให้คุณค่าให้กับชีวิตของคุณ เพราะการสมัครสมาชิกฟิตเนสเดือนละ 20 ดอลลาร์ที่คุณไม่เคยใช้ก็ไม่ได้ช่วยใคร

9. กำหนดวงเงินใช้จ่ายรายเดือน

ลองกำหนดวงเงินใช้จ่ายรายเดือนดูสิ นี่เป็นวิธีง่ายๆ ในการควบคุมการเงินของคุณ คุณจะสร้างนิสัยที่ดีและรู้สึกมีอำนาจในการควบคุมเงินของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เงินออมที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ยังสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น เช่น การซื้อรถใหม่หรือการเก็บเงินไว้สำหรับการศึกษาลูก การเริ่มต้นเล็กๆ น้อยๆ เช่นนี้สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก

10. ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในชีวิตประจำวัน

การชงกาแฟดื่มเองที่บ้านหรือเตรียมอาหารกลางวันไปเอง อาจเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่พฤติกรรมง่ายๆ เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณประหยัดเงินได้หลายร้อย หรืออาจถึงหลักพันในแต่ละปี คุณสามารถนำเงินที่เหลือนี้ไปเก็บออมฉุกเฉิน ชำระหนี้สิน เช่น หนี้สินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือใช้สำหรับทริปครอบครัว หรือสิ่งอื่นๆ ที่คุณใฝ่ฝัน เราขอแนะนำให้คุณคิดเลขคำนวณเงินออมจากการเตรียมอาหารกลางวัน เพื่อดูว่าคุณสามารถประหยัดเงินได้มากแค่ไหน

บริษัท จอยแอนคโด้ จำกัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09:00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 1022/65 ซอยเพชรเกษม 106 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแผนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ครีณ ภาชรรัตน์)

กรรมการ



บารมีต้องสร้างเอา
เหมือนอยากให้มีมะม่วงงอกตนมีผลตก
ก็ต้องหมั่นบำรุงรักษาเอา
ไม่ใช่ให้ไปขึ้นชมต้นมะม่วงของคนอื่น
ต้องไปปลูก ไปบำรุง ต้นมะม่วงงอกตนเอง
การสร้างบารมีก็เช่นกัน ต้องสร้าง ต้องทำเอาเอง

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

ที่มา: ขอขอบคุณ: <https://www.sanook.com/>



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน **สส๖๖๒/ชธ๖๒**

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล

เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๕ ๐๑๐๕๘ ๗๔ ๙ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๗ ปี อาชีพ นักธุรกิจ

ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๗๔๓/๓๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย ซอยสิทธิ์ ๒ ถนน เลียบบ้างเหนือ

แขวง / ตำบล หนองแขม เขต / อำเภอ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ 249 สื่อออนไลน์

มีวัตถุประสงค์ เพื่อลงประกาศข่าวงานราชการและประกาศโฆษณาด้านธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจและกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารทั่วไปทุกจังหวัด

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทย

ชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่น

ระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวัน

ชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ -

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา -

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ๒๔๙ สื่อออนไลน์ จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นผู้พิมพ์

สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นผู้โฆษณา

สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นบรรณาธิการ

สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) นางสาว กนกอร ศักดาเดช

(นางสาวกนกอร ศักดาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร

